



บจ. ไทยทำลายสถิติ คะแนนประเมิน CG ปี 2562 สูงสุดรอบ 19 ปี สะท้อนบทบาทนำของ บอร์ดสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน

28 ตุลาคม 2562 - สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยผลสำรวจคะแนน CGR ประจำปี 2562 ของบจ.ไทย 677 บริษัท มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 82 เปอร์เซนต์ ซึ่งสูงที่สุดตั้งแต่เริ่มทำการประเมินคะแนน CGR ในปี 2544 โดยเพิ่มขึ้นจากเฉลี่ย 81 เปอร์เซนต์ในปี 2561 (657 บริษัท) และพบว่า บจ.ไทยมีแนวโน้มให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับบทบาทและภาวะผู้นำของคณะกรรมการในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งเป็นไปตามหลักการใน CG Code และสอดคล้องกับความคาดหวังของนักลงทุน

หากพิจารณาคะแนนเฉลี่ยรายหมวดของผลสำรวจในปี 2562 พบว่าหมวดที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซนต์ขึ้นไปมี 4 หมวด ได้แก่หมวดสิทธิของผู้ถือหุ้น การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และการคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 94, 92, 86 และ 81 เปอร์เซนต์ ตามลำดับ ส่วนหมวดความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการ แม้จะยังได้รับคะแนนเฉลี่ยเพียงแค่ 75 เปอร์เซนต์ แต่มีพัฒนาการที่ดีขึ้นกว่าทุกหมวด ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ดี

จากผลการสำรวจ ยังพบว่าบริษัทจดทะเบียนที่มีคะแนนเฉลี่ยตั้งแต่ 80 เปอร์เซนต์ หรือได้สี่ดาวขึ้นไปรวม 451 บริษัท โดยแบ่งเป็นบริษัทที่ได้รับคะแนน 80-89 เปอร์เซนต์ (สี่ดาว) 258 บริษัท คิดเป็นร้อยละ 38 และบริษัทที่ได้รับคะแนน 90 เปอร์เซนต์ขึ้นไป (ห้าดาว) 193 บริษัทคิดเป็นร้อยละ 29 ของบริษัทที่ทำการสำรวจ

นายประสิทธิ์ เชื้อพานิชประธานกรรมการสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) กล่าวว่า “เกณฑ์ CGR มีส่วนสำคัญในการกำหนดทิศทางการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย การส่งเสริมให้บริษัทจดทะเบียนก้าวไปสู่การพัฒนายั่งยืน จึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนแนวทางการประเมิน CGR ในอนาคตเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะธุรกิจและกระแสการพัฒนาด้าน CG ที่เปลี่ยนแปลงไป”

นายกุลเวช เจนวัฒนวิทย์ กรรมการผู้อำนวยการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย กล่าวว่า หลังจากที่ IOD ได้ทำการประเมิน CGR มาจนจะครบ 20 ปีแล้ว ก็ถึงเวลาที่ควรจะมีการยกเครื่องวิธีการประเมิน CGR ใหม่ โดยจะมุ่งพัฒนาใน 3 ด้าน ได้แก่ 1. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ให้ทันสมัย ครอบคลุมถึงประเด็น ESG และลดความซ้ำซ้อนกับการประเมินจากองค์กรอื่น ๆ 2. ในการประเมินคะแนน CGR จะมีการใช้ตัวชี้วัดที่ทำให้สามารถระบุประเด็นที่ บจ. ต้องปรับปรุงอย่างชัดเจน 3. ประกาศรายชื่อบริษัทที่ได้ผลการประเมินตั้งแต่ระดับดีพอใช้ (สองดาว) ไปจนถึงระดับดีเลิศ (ห้าดาว) เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในทุก บจ. ทั้งนี้ IOD ตั้งเป้าหมายที่จะเริ่มใช้แนวทางการประเมินใหม่นี้ในปี 2565 และจะจัดกิจกรรมสนับสนุนเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับ บจ. ตลอดปี 2563 และปี 2564 ซึ่งในสองปีนี้จะมีการประเมิน CGR ตามปกติด้วยหลักเกณฑ์และแนวทางเดิมไปก่อน

นายภากร ปีตธวัชชัย ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่า “การดำเนินธุรกิจในทุกวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว รูปแบบการทำธุรกรรมต่าง ๆ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของไทย การสร้าง

ภูมิคุ้มกันและสร้างคุณภาพให้กับบริษัทจดทะเบียน โดยการยกระดับการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) ถือว่าเป็นรากฐานสำคัญของการประกอบธุรกิจ และพัฒนาไปสู่การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Environmental) และสังคม (Social) ที่ผ่านมาตรฐานหลักทรัพย์ฯ โดยความร่วมมือจาก IOD ได้พัฒนา CGR ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นประโยชน์ต่อบริษัทจดทะเบียนในการพัฒนาการดำเนินธุรกิจ และประโยชน์ต่อผู้ลงทุนในการนำไปใช้ และควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบกับกระแสการลงทุนทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนมากขึ้น จำนวนกองทุน ESG และสินทรัพย์สุทธิภายใต้การบริหาร (AUM) ทั่วโลกที่พิจารณาเรื่อง ESG มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องเกือบ 12 ล้านล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นโอกาสสำหรับประเทศไทยในการดึงดูดเงินเข้าสู่บริษัทจดทะเบียนไทย การส่งเสริมและยกระดับบริษัทจดทะเบียนให้ดำเนินธุรกิจด้วยคุณธรรม มีคุณภาพ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความยั่งยืนของธุรกิจ (Sustainability) เป็นหนึ่งในภารกิจการพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วนของตลาดหลักทรัพย์ฯตามวิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

โทรศัพท์ 0-2955-1155 ต่อ 301-305 โทรสาร 02-955-1156-7

Email: [cgr@thai-iod.com](mailto:cgr@thai-iod.com)